



ที่ อนุ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๑

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อนุ ๖๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๒๓๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้สถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ในปีที่ล่วงมาจกงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานสถานธนาอนุบาลที่จะได้รับเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลตามระเบียบฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอให้เทศบาลเมืองอุทัยธานีตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล เพื่อเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำส่งเงินสมทบสวัสดิการดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งจ่ายเป็นเช็คหรือตราพหุขีดพร้อม ในนาม “เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล” หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระศรี เลขบัญชี ๐๔๕-๐-๐๗๕๕๗-๔ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกต วรกี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕ ต่อ ๑๓

Handwritten notes in blue ink at the top left corner.

Official stamp of the Ministry of Education, Bangkok, with fields for recipient, date, and time.



Official stamp of the Bangkok Metropolitan Administration, with fields for recipient, date, and time.

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๒๓๗

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูบาล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๐ ๑๑๕

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Official stamp of the Bangkok Metropolitan Administration, with fields for recipient, date, and time.

เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

อ้างถึง ๑. ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้สถานธนาณูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ในปีที่ล่วงมาจากงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาลเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานสถานธนาณูบาลที่จะได้รับเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาลตามระเบียบฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาณูบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูบาล เพื่อเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟท์ขีดคร่อมในนาม "เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล" หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระศรี เลขบัญชี ๐๔๕-๐-๐๗๕๙๗-๔ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาณูบาลดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature in blue ink.

(นายธนทร์ วงศ์ปิยะสถิตย์)

รองประธานกรรมการจัดการสถานธนาณูบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานแทน
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาณูบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ ต่อ ๒๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jstdla.99@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวสุวีร์รักษ์ ลือสุวรรณ
โทร. ๐๘-๓๕๖๗-๑๕๑๕

